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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน 
  ครั้งที่ 10/๒๕๖6 

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖6 
  ณ ห้องประชุม TWP 602 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet 
            

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
1. รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์                                                                  ที่ปรึกษา                                                                                  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
2. นางวราภรณ์ สีหนาท                                                                           ประธานกรรมการ 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
3. นางสาวอัมพา สุวรรณศรี                กรรมการ                                                                                     

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
4. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล       กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ เทวกุล ณ อยุธยา แทน ) 
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ หรือผู้แทน                                         กรรมการ 

(รองศาสตรจารย์สุพัฒน์ มูลสิน แทน) 
6. นายตรัสนัยย์ กันจรรยา                              กรรมการ                                                                                 

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ     
7. นางสาวพัชราพรรณ ระมั่ง                                                                               กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักงานอธิการบดี 
8. นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์                                                 กรรมการและเลขานุการ 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 
     8.  นางสาววราภรณ์  จันทร์ขจร                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  ส านักงานอธิการบดี      
     9.  นางสาวปาลิดา นันภวิงค์             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  ส านักงานอธิการบดี 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุมด้วยระบบประชุมทางไกล               

1. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร หรือผู้แทน                                                 กรรมการ 
(รองศาสตรจารย์นันทสารี สุขโต แทน) 

      3.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง หรือผู้แทน                 กรรมการ 
(อาจารย์ทรงกลด ตันศิริ แทน) 

      4.  นายศักดิ์ดา สุภาพ                  กรรมการ 
           หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
      5.  นางสาวอัญชุลี มั่งเจยีม                                                                                  กรรมการ 
           นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

 



 
 

 

      6.  นางสาวพิไลวรรณ พุ่มขจร                     กรรมการ 
 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร 

 7.  นายสิรชิัย สุวรรณ ี       กรรมการ 
           นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
      8.  นางประภัสสร แคลว้คลาด       กรรมการ 

      หวัหน้าฝ่ายบริการชุมชนและสังคม วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 
      9.  นางสาวปริษา เมฆวัน       กรรมการ 

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 
 

รายนามกรรมการผู้ทีไ่ม่เข้าประชุม (ลาประชุม) 
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์                  กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจี พงศธรวิบูลย์ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  อาจารย์ก าไร วรนุช  
     หวัหน้าภาคการศึกษาท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
2.  อาจารย์สุนาทะ พงศเกียรติ  
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
3.  นางสาวปาวรี รัตนคาม 
     นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  ส านักงานอธิการบดี 
4.  นางสาวสชุาวดี หยุยไธสง 
     นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  ส านักงานอธิการบดี 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมด้วยระบบประชุมทางไกล 
1.  นางสาวกันยารัตน์ เทพส าราญ  
     นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
2.  นางสาวนราทิพย์ โชติทรัพย์ทวี 
     นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร  
3.  นายกฤษณะ เทศแจ่ม 
     นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร  
4.  นางสาวลลิตา สกุลหงส ์
     นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักงานอธิการบดี 
4.  นางสาวมัลลิกา สุวดิษฐ ์
     บุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติงาน  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักงานอธิการบดี 

เริ่มประชุม เวลา  10.0๐ น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องเพื่อทราบ    

 วาระท่ี ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

         -ไม่มี- 

 

-๒- 
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วาระท่ี 1.2 เรื่องเลขานุการแจ้งให้ทราบ 

                  วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัตติามมติคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและ
การจดัการเรียนการสอน 

                                               ฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการด าเนินงาน ตามมติคณะกรรมการส่งเสริม
วิชาการและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

การประชุม
ครั้งที่ 

เรื่อง มติคณะกรรมการส่งเสริมฯ ผลการด าเนินการ 

9/2566 
20 

กันยายน 
2566 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
วาระท ี่ ๓ .๑  เร ื่อ ง รายงานความ
คืบหน้าหลักสูตรครบรอบการปรับปรุง 
ในปีการศึกษา 2566 

 
รับทราบ ความคืบหน้าในการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
ได้ รับความเห็ นชอบจากสภาวิชาการ 
เรียบร้อยแล้วและน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในวันที่ 27 กันยายน 2566 
- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต อยู่ ใน
ระหว่างการวิพากษ์หลักสูตรคาดว่าเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคม 2566 และจะน าเสนอ
คณะกรรมการส่วนงานในเดือนพฤศจิกายน 
2566 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสาธารณภัยอยู่ระหว่างประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรในเดือน
กันยายน 2566 และคณะกรรมวิพากษ์
หลักสูตรในเดือนตุลาคม 2566 และจะ
น าเสนอคณ ะกรรมการส่ วนงานเดือน
พฤศจิกายน 2566 และน าเสนอที่ประชุม
สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยในเดือน
มกราคม 2567 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย และหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสู ตรและคณ ะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  
- หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรอาคาร อยู่ระหว่างแต่งตั้ง
คณ ะกรรมการปรับปรุงหลักสู ตรและ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ของหลักสูตร 



 
 

 

การประชุม
ครั้งที่ 

เรื่อง มติคณะกรรมการส่งเสริมฯ ผลการด าเนินการ 

9/2566 
20 

กันยายน 
2566 

วาระที่ ๓.๒ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

ม อ บ ห ม า ย ให้ ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์                 
วชิ รพยาบาล คณะพยาบาศาสตร์ เกื้ อ
การุณย์  และวิทยาลัย พัฒนามหานคร 
พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และก าหนดค า
นิยามของอาจารย์ที่ปรึกษานิพนธ์หลัก และ
อาจารย์ที่ปรึกษานิพนธ์ร่วม น าเสนอในที่
ประชุมครั้งต่อไป 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ขอถอนวาระ และน าเสนอ
คณะกรรมการส่งเสริมวิชาการฯ 
ครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
ว า ร ะ ที่  4 .1  เรื่ อ ง  แ บ บ ฟ อ ร์ ม
รายละเอียดของหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญารายละเอียดของรายวิชา
และประสบการณ์ ภาคสนามรายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนาม และรายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตร 

 
มอบหมายให้ทุกส่วนงานและหลักสูตร 
ศึกษากฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2565 และ
ท บ ท วน แบ บ ฟ อร์ม รายละ เอี ยดขอ ง
ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า
รายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ 
ภาคสนาม รายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม และ
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรหาก
มีข้อแก้ไข/เพ่ิมเติม ให้ส่งมาที่ฝ่ายวิชาการ 
ส านั กงานอธิการบดี  ภายในวันที่  27 
กัน ยายน  2 5 6 6  ห าก ไม่ มี ก ารแก้ ไข        
ฝ่ายเลขานุการจะได้น าเสนอสภาวิชาการ 
ต่อไป 

 

น า เส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
วิชาการ ครั้งที่ 10/2566 
วันที่  6  ตุ ล าคม  25 6 6 
เรียบร้อยแล้ว 

วาระท่ี 4.2 เรื่อง การลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2566 
 

มอบหมายให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
ดังนี้ 
1.ประสานกับส่วนงานแจ้งนักศึกษาที่ไม่ได้
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระยะเวลา
ที่ ก าหนด โดยระบุ วันที่ ส ามารถช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ชัดเจน  
2 .เส น ออ ธิ ก ารบ ดี  พิ จ ารณ าผ ลก าร
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ไม่ช าระเงิน
ค่าธรรมเนียม การศึกษาตามระยะเวลาที่
ก าหนด    

นักศึกษาด าเนินการช าระ
ค่ าธรรม เนี ยมการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว 

 

 

-๔- 



 
 

 

การประชุม
ครั้งที่ 

เรื่อง มติคณะกรรมการส่งเสริมฯ ผลการด าเนินการ 

9/2566 
20 กันยายน 

2566 

วาระท่ี 4.3 เรื่อง การจ าแนกสภาพ
นักศึกษาและการพ้นสภาพของ
นักศึกษา  

มอบหมายให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
ดังนี้ 
1.จัดท าอินโฟกราฟิกส์  ( Infographics) 
แนวทางการจ าแนกสถานภาพนักศึกษาและ     
การพ้นสภาพของนักศึกษา 
2.เสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบการพ้น
สภาพของนักศึกษา จ านวน 3 ราย และ
ด าเนินการออกค าสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษา 
3.แจ้งส่วนงานให้ทราบและตรวจสอบสภาพ
นักศึกษาที่เข้าข่ายภาวะรอพินิจ เพ่ือให้ส่วน
งานและอาจารย์ที่ปรึกษาก ากับติดตาม
อย่างใกล้ชิดต่อไป 

 
 

1.แนวทางการจ าแนกสภาพ
นักศึกษาอยู่ ระหว่างการ
ด าเนินแจ้งเวียนให้ทุกส่วน
งานทราบ 
2.เสนออธิการบดีให้ความ
เห็นชอบพ้นสภาพนักศึกษา 
จ านวน 1 รายและอยู่ ใน
ระหว่างการติดตามพันธะ
พูกพัน จ านวน 2 ราย 

มติที่ประชุม         รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการ
จัดการเรียนการสอนครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ส่งให้กรรมการพิจารณา
ล่วงหน้า เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม         รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง  

   วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้าหลักสูตรครบรอบการปรับปรุง ในปี การศึกษา 2566  

สรุปเรื่อง     1. ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้ง
ที่ 7/2566 วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ประชุมทุกส่วนงานรายงานความคืบหน้าหลักสูตร
ครบรอบการปรับปรุง และน าเสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
วิชาการฯ ทุกครั้งจนกว่าสิ้นสุดกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร    

  2. หลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี ในปีการศึกษา 2566 จ านวน      
6 หลักสูตร และให้หลักสูตรปีการศึกษา 2567 ดังนี้ 

 

 

   

 

 

 

หลักสูตร ปีการศึกษาที่ 
ครบวงรอบ 5 ป ี

ปีการศึกษา 
ที่ใช้หลักสูตร 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

2566 2567 

แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 2566  2567 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย       
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

2566  2567 
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การพิจารณา        1. ส่วนงานได้รายงานความคืบหน้าของหลักสูตรครบรอบการปรับปรุง ในปีการศึกษา 2567 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. ทุกส่วนงานที่ด าเนินการการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และด าเนินการให้แล้วเสร็จ เพ่ือน าเสนอสภาวิชาการเดือน
ธันวาคม 2566 และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนมกราคม 2567   

มติที่ประชุม รับทราบ ทุกส่วนงานที่ด าเนินการการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และด าเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อน าเสนอสภาวิชาการ
เดือนธันวาคม 2566 และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนมกราคม 2567 

หลักสูตร ปีการศึกษาที่ 
ครบวงรอบ 5 ป ี

ปีการศึกษา 
ที่ใช้หลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

2566  2567 

การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

2566  2567 

เทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 2566  2567 

หลักสูตร การด าเนินการ 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการส่งหลักสูตรให้
ส านั ก งาน ป ลั ด ก ระท รว งก าร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับทราบ 

แพทยศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรเรียบร้อยแล้วและ
น าเสนอคณะกรรมการประจ าส่วนงานวันที่ 19 
ตุลาคม 2566 และคาดว่าจะน าเสนอสภา
วิชาการในเดือนถัดไป 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
ส าข าวิ ช าก าร จั ด ก า รส าธ า รณ ภั ย       
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

อยู่ ระหว่างประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร ครั้ งที่  2  ในวันที่  3  พฤศจิกายน 
2566  

ศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

อยู่ระหว่างการจัดท ารูปเล่มหลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
การจัดการบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว 
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                         วาระที่ 3.2 เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

                                         (คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลขอถอนวาระ) 

มติที่ประชุม           รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่อง พิจารณา 

                         วาระท่ี 4.1 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล มคอ. 

สรุปเรื่อง               สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566       
ได้พิจารณา เรื่อง การก าหนดแบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญา 
รายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา
และประสบการณ์ภาคสนาม และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ที่ประชุม             
มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล มคอ. ในรูปแบบ Database เพ่ือสะดวกต่อการ
บันทึกข้อมูล และการเรียกดูข้อมูล โดยการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ REG และให้น าหารือใน  
ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอนอีกครั้ง  

การพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. ควรตรวจสอบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลในระบบ REG ของมหาวิทยาลัย ว่าข้อมูลส่วน
ไหนที่สามารถดึงข้อมูลจากระบบ REG ของมหาวิทยาลัยได้ และยังขาดข้อมูลส่วนไหนบ้าง    
ที่ต้องใช้ในการจัดเก็บข้อมูล มคอ. เพ่ือทางมหาวิทยาลัยจะได้พัฒนาระบบ REG ของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 2. ประธานคณะกรรมการฯ (นางวราภรณ์ สีหนาท) แจ้งว่าได้หารือกับผู้ช่วยอธิการบดี 
(นายกวิน สิริกวิน) มหาวิทยาลัยควรมีแผนการพัฒนาระบบการจัดข้อมูลทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งในระบบการจัดเก็บข้อมูล ทางมหาวิทยาลัยจะเชิญวิทยากรจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือมาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่
ไอทขีองมหาวิทยาลัย  

 3. มอบหมายให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาระบบ REG 
ของมหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม           มอบหมายให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบข้อมูลในระบบ REG ของ
มหาวิทยาลัยยังขาดข้อมูลส่วนไหนบ้าง และก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาระบบ REG 
ของมหาวิทยาลัย  
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ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่อง อ่ืน ๆ 

     วาระท่ี 5.1 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 

สรุปเรื่อง        1. ประธานคณะกรรมการฯ ขอหารือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ โดยมีข้อสังเกตการประเมินผลการเรียนของ

นักศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ ทางคณะได้ระบุว่าทุกรายวิชาของภาษาอังกฤษ จะไม่มีการ
สอบกลางภาคและปลายภาค แต่ใช้วิธีการเก็บคะแนนแทน ซึ่งวิธีการดังกล่าวอาจารย์ผู้สอน
ต้องตอบผู้ประเมินจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ว่า
สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ทั้งกลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล ซึ่งใน
กรณีทีร่ายวิชาภาษาอังกฤษ มีจ านวน Section จ านวนมาก แต่ใช้วิธีการเก็บคะแนน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือที่จะตอบผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) 

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้ชี้แจ้งว่ากระบวนการประเมินผลการ
เรียนของนักศึกษาด้วยวิธีการเก็บคะแนน ทางคณะได้ด าเนินการมาหลายปีการศึกษาแล้ว      
ทุกครั้งที่มีการทวนสอบหรือรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา จะได้รับค าชมเชยจาก
คณะกรรมการตลอดในเรื่องการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาภาษาอังกฤษมองว่าการสอบอาจจะไม่สามารถวัดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาได้ และทางคณะได้จัดสอบรายวิชาภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐานกลางภาคเรียนล่าสุด 
พบว่านักศึกษามีคะแนนอยู่ในระดับต่ า หากยังใช้การสอบดังกล่าว นักศึกษาอาจจะสอบตก
มากกว่าวิธีที่ใช้ในปัจจุบัน จากที่ทราบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้ามาศึกษาทางคณะได้มีการ
ทดสอบภาษาอังกฤษแล้ว พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับ A0 จ านวน
มาก ทางคณะจึงได้มีการปรับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือช่วยเหลือ
นักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับ A0 โดยเน้นการสอนในระดับพื้นฐานให้กับนักศึกษา
มากขึ้น 

2. อธิการบดี ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ ขอหารือกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสุขภาพ เรื่องการท าอย่างไรให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเก่งภาษาอังกฤษ และทาง
คณะต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในส่วนใดบ้าง 

หัวหน้าภาควิชาการศึกษาทั่วไป (นางสาวก าไร วรนุช) แจ้งว่าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
พอเพียงต่อการจัดการเรียนการสอน แต่ส่วนที่ขาด คือ บุคลากรสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการเปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เดือน 
มกราคม 2566 แล้ว มีผู้สนใจสมัครเข้ามา จ านวน 1 ราย แต่คณะต้องการอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 2 ราย เนื่องจากคณะจะด าเนินการเปิดคอร์สติวภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาในช่วงเวลาเลิกงาน ซึ่งจะท าให้มีภาระงานเพิ่มขึ้น 

อธิการบดี ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ มอบหมายให้ผู้แทนคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ และหัวหน้าภาควิชาการศึกษาทั่วไป หารือกับคณะในการจัดหาบุคคลกรใน
รายวิชาอังกฤษ ในระหว่างนี้ให้ทางคณะด าเนินการจ้างผู้บรรยายพิเศษช่วยในการสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งในการจ้างอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษทางคณะมีข้อจ ากัด
ต้องเป็นอาจารย์ผู้สอนต่างชาติหรือไม่ 
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               อาจารย์สุนาทะ พงศเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ แจ้งว่า
รายวิชาภาษาอังกฤษที่อาจารย์สอน มีการจ้างผู้บรรยายพิเศษ มาช่วยสอนเสริมจ านวน 1 
ครั้ง เป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง เพ่ือช่วยในทักษะการฟัง การโต้ตอบ และตั้งค าถามของ
นักศึกษา ในส่วนเรื่องการจ้างอาจารย์ผู้สอนต่างชาติ มีประเด็นเรื่องค่าตอบแทนที่สามารถ
จ่ายไดค้่อนข้างน้อย 

               อธิการบดี ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ มีข้อเสนอแนะให้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสุขภาพ ด าเนินการเจราต่อรองกับอาจารย์ผู้สอนต่างชาติเรื่องค่าตอบแทน ซึ่งใน
การจ้ างอาจารย์ผู้ สอนขึ้นอยู่ที่ คณะว่าจ้ างในต าแหน่ งพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
บุคคลภายนอก   

               อาจารย์สุ น าทะ พงศเกี ยรติ  คณ ะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยีสุ ขภ าพ                 
มีข้อเสนอแนะว่านอกจากการสนับสนุนบุคคลกรผู้สอนภาษาอังกฤษแล้ว ทางอาจารย์ผู้สอน
หมวดวิชาภาษาอังกฤษมองว่าในส่วนของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับการสนับสนุนจากหลักสูตร   
ต่าง ๆ เพื่อช่วยผลักดันนักศึกษาให้มีความสนใจในภาษาอังกฤษมากข้ึน ดังนี้ 

               1 . การเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรต้องมีการท าความเข้าใจ ว่าการเรียน
ภาษาอังกฤษ 1 – 3  ต้องเก่งภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก เนื่องจาก
นักศึกษาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและไม่ฝึกฝนด้วยตนเอง  

               2. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในภาควิชาการศึกษาทั่วไป จะสอนใน
ระดับพ้ืนฐาน หากหลักสูตรต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขา ทางคณะมองว่าควรให้
อาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ และที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นช่วยในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 

               3. ให้หลักสูตรดูแลนักศึกษาที่ติด F รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เข้าเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษที่ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ เปิดสอน  

              อธิการบดี ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ มีข้อเสนอแนะว่าให้ทุกหลักสูตรก าหนด
รายวิชาในหลักสูตรที่สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย  
จ านวน 1 รายวิชาซึ่งอาจสอนทั้งรายวิชาหรือบางหัวข้อ เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา และให้น าเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป โดยให้เริ่มใช้ในการปีการศึกษา 2567 

 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาปริญญาโทและอาจารย์ ในการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการทดสอบภาษาอังกฤษ อธิการบดีมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสุขภาพ จัดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาปริญญาโทและอาจารย์ 
เพ่ือใช้ในการทดสอบภาษาอังกฤษ  

มติที่ประชุม          1. มอบหมายให้ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ และหัวหน้า
ภาควิชาการศึกษาทั่วไป  หารือกับคณะในการจัดหาบุคคลกรในรายวิชาอังกฤษ 

                          2. มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ จัดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ  
ให้กับนักศึกษาปริญญาโทและอาจารย์ เพื่อเตรียมการในการทดสอบภาษาอังกฤษ 

  3.ให้ทุกหลักสูตร เลือกรายวิชาที่สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนใน เป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อย จ านวน 1 รายวิชา ซึ่งอาจสอนทั้งรายวิชาหรือบางหัวข้อ   
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา และให้น าเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป    
โดยเริ่มใช้ในการปีการศึกษา 2567 
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  วาระท่ี 5.2 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิบน้ าชากับภาควิชาการศึกษาทั่วไป  

สรุปเรื่อง      เนื่องจากภาควิชาการศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ     
ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ าชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม  
จิบน้ าชากับภาคการศึกษาทั่วไป เพ่ือหารือแนวทางในการดูแลนักศึกษาที่มีความเสี่ยงด้าน
การศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 
เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม TWP -601 ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

การพิจารณา        ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. นักศึกษาที่มีความเสี่ยงด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจใน
การเรียน การค้นหาตัวเอง และคอยก ากับดูแลตลอดจนให้ค าปรึกษานักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
เนื่องจากนักศึกษากลุ่มนีย้ังขาดวินัยในการใช้ชีวิตและยังค้นพบตัวเองไมเ่จอ  
2. มอบหมายให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สรุปรายชื่อนักศึกษาที่มีความเสี่ยงด้านการศึกษา
เสนอให้อธิการบดีทราบ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ แจ้งว่าหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมจิบน้ าชาแล้ว        
จะนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการติด F ทางคณะแนะแนวทางให้นักศึกษาดรอปในรายวิชาที่เสี่ยงต่อ
การติด F เพ่ือไม่ให้กระทบต่อผลการเรียนของนักศึกษา และให้หลักสูตรดูแลนักศึกษาที่ดรอป
เรียนอย่างใกล้ชิด 

มติที่ประชุม มอบหมายให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบและสรุปรายช่ือนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการ
ติด F เสนอให้อธิการบดีทราบ เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะก ากับดูแลตลอดจนให้ค าปรึกษา
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

 

 ประธานคณะกรรมการฯ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566             
เวลา 10.00 น. 

 เลิกประชุม เวลา 11.15 น. 
 
 

                          นางสาวปาลิดา นันภิวงค์   นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์    
                           ผู้จดรายงานการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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